

TRƯỜNG QUÂN SỰ
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH
COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 426 /KH -BCĐ

Bình Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch Covid - 19
cho sinh viên GDQP&AN Các Trường CĐ, ĐH Năm 2022

Căn cứ vào Chỉ thị số 90/CT- BQP ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV;

Căn cứ vào Chỉ thị số 677/CT- ĐU ngày 03/02/2020 của Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV;

Thực hiện kế hoạch của KHTTGDQP&AN của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh, Trường Quân sự, Quân đoàn 4;

Ban Chỉ đạo Nhà trường xây dựng Kế hoạch bảo đảm quân y phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nhằm chuẩn bị đầy đủ, kịp thời mọi mặt về công tác quân y cho Nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh; tiếp nhận, sinh viên GDQP&AN các trường ĐH.CĐ năm 2022.

Chủ động phòng chống, khống chế kịp thời, không để dịch nCoV xảy ra, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bộ đội góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Trường giao cho.

2. Mục tiêu nhiệm vụ cụ thể

Phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do nCoV; bao vây xử lý kịp thời ổ dịch; không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong, giữ vững quân số khỏe bảo đảm cho sinh viên học tập rèn luyện trong mọi tình huống.

Sẵn sàng, tiếp nhận, tích cực tham gia phòng, chống dịch không để sinh viên bị mắc bệnh truyền nhiễm vào đơn vị, bảo đảm sức khỏe cho sinh viên các trường ĐH, CĐ theo nhiệm vụ Nhà trường giao.

II. NỘI DUNG BẢO ĐẢM QUÂN Y

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Thủ trưởng Ban Giám Hiệu Nhà trường, Thủ trưởng Cơ quan Phòng, Khoa, Ban, Tiểu đoàn, trong công tác phòng, chống dịch.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Nhà trường và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch nCoV, nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo phối hợp với các cấp ngành, phối hợp chặt chẽ với ngành quân y trong triển khai phòng, chống dịch, Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh nhất là bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV đang diễn biến hết sức phức tạp.

2. Công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, báo cáo với cơ quan quân y khi có người mắc bệnh truyền nhiễm.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng loa phát thanh, lồng ghép các buổi tuyên truyền Phòng, chống dịch vào các buổi sinh hoạt đơn vị.

Thông tin chính xác kịp thời, diễn biến dịch bệnh, đến toàn thể Cán bộ, chiến sỹ, sinh viên trong toàn Trường. áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (nhất là nCoV đang diễn biến hết sức phức tạp) nhưng không hoang mang lo lắng.

3. Công tác giám sát xử lý dịch

Phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến của bệnh dịch, Tổ chức xử lý dịch triệt để không để dịch lây lan rộng, đảm bảo sẵn sàng trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho công tác xử lý ổ dịch.

Phát huy hiệu quả hoạt động công tác phòng, chống dịch của Ngành quân y. Báo cáo kịp thời các ca bệnh dịch, tổ chức xử lý kịp thời, triệt để, huy động mọi người tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả.

Kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị bệnh viện 4 và y tế địa phương, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch.

Tăng cường giám sát sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trước trong thời gian học tập tại trường.

Báo cáo ngay theo hệ thống chỉ huy và quân y khi phát hiện nghi ngờ có trường hợp mắc dịch.

4. Công tác thu dung điều trị bệnh nhân

Tăng cường năng lực cho Bệnh xá và tuyến quân y tiểu đoàn. Thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, phòng lây nhiễm chéo cho các đơn vị.

Phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện quân y 4 và Đội YHDP Quân đoàn, và các Trường Cao đẳng, Đại học tham gia học tập rèn luyện tại TTGDQP&AN về công tác điều trị và kiểm soát dịch

Thường xuyên cập nhật và tập huấn về phác đồ điều trị các bệnh truyền nhiễm, và nCoV.

Tổ chức tổ lấy mẫu, đội cấp cứu lưu động và tổ quân y điều trị tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân khi có tình huống

Chuẩn bị đầy đủ phương tiện cấp cứu, điều trị bệnh nhân không để xảy ra diễn biến xấu, tử vong tại đơn vị do dịch bệnh.

5. Công tác tập huấn

Tổ chức tập huấn cho các thành viên trong Ban chỉ đạo các Hướng dẫn, Công văn, Chỉ thị của cấp trên về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Tập huấn cho đội ngũ nhân viên quân y kiến thức trong giám sát, phát hiện xử lý ban đầu khi có dịch bệnh xảy ra.

Thường xuyên cập nhật các qui trình về giám sát xử lý dịch, phác đồ điều trị các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập vào đơn vị.

6. Công tác vệ sinh phòng, chống

Các đơn vị duy trì hoạt động vệ sinh cảnh quan môi trường, tổng vệ sinh doanh trại, chủ động phòng, chống dịch bệnh các bệnh truyền nhiễm, chú ý nhất là dịch Corona đang diễn ra phức tạp, bệnh nhiễm khuẩn não mô cầu theo Hướng dẫn số 539/HD-QY ngày 26/3/2018 phòng, chống dịch nhiễm khuẩn não mô cầu năm 2018. Công văn số 200/QY-VSPD ngày 28 tháng 1 năm 2019 của CQY về việc tăng cường phòng chống dịch NMC năm 2019. Hướng dẫn số 63/HD-CHC, ngày 31 tháng 1 năm 2019 Phòng chống dịch NKNMC.

7. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Tăng cường công tác phòng, chống dịch lây truyền qua đường thực phẩm, thực hiện tốt công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm để chủ động phòng ngừa bệnh dịch lây sang người.

Các nguồn hàng phải có chứng nhận ATVSTP.

8. Công tác uống thuốc phòng ngừa bệnh dịch

Để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm xảy ra, hiện nay bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, áp dụng một số hành động phòng ngừa như sau;

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ít nhất trong 20 giây. nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn. Dùng khăn giấy che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt giấy vào thùng rác. hạn chế chạm vào mắt, mũi, miệng khi tay bẩn. Không tiếp xúc và dùng chung đồ dùng với người có triệu chứng của bệnh cảm, như: sốt, ho, sổ mũi, Không ra đường khi có dấu hiệu của bệnh cảm, làm sạch, khử trùng các vật và bề mặt thường xuyên chạm vào. Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Giữ ấm cho cơ thể, vệ sinh cá nhân, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi, hạn chế tụ tập nơi đông người. Khi phát hiện dịch bệnh

cần thông tin và báo cáo ngay CNQY và Thủ trưởng cơ quan đơn vị để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch, tuyệt đối không để dịch bùng phát lây lan.

9. Công tác đảm bảo hậu cần cho phòng, chống dịch

Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc cho công tác phòng, chống dịch nCoV.

Bố trí phòng bệnh cách ly, dịch truyền, thuốc sẵn sàng cấp cứu để điều trị bệnh nhân không để bệnh nhân tử vong do dịch.

10. Công tác bảo đảm quân y cho tiếp nhận sinh viên.

Nơi tiếp nhận: Theo kế hoạch phân công của Thủ trưởng Ban Giám hiệu;

Các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện cho sinh viên, bố trí mỗi đại đội 01 phòng cách ly riêng để sử dụng khi có bệnh nhân sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

Về lực lượng quân y: Nhà trường có đủ bác sỹ, y sỹ, dược sỹ, y tá để bảo đảm cho đơn vị phòng, chống dịch.

Khoa giáo viên Hậu cần - Kỹ thuật chuẩn bị lực lượng quân y khi có sự điều động, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch.

Về cơ sở quân y: chuẩn bị máy Huyết áp = 05 bộ, nhiệt kế điện tử = 05 chiếc, nhiệt kế thủy ngân 50 cái, sọt rác nhỏ 20 cái, máy phun khử trùng = 02 bình phun khử khuẩn = 02 cái, Cloramin B 20 kg, khẩu trang y tế = 20 hộp.

Thuốc: Cipro: 500 viên, Azythromycin 100 viên, Amox 1000 viên, Citizin 10.000 viên, VTM C 500 viên, Paracetamol 1000 viên, VTM 3B 500 viên

11. Công tác kiểm tra

Kiểm tra định kỳ và thường xuyên: Ban chỉ đạo có kế hoạch kiểm tra định kỳ và thường xuyên công tác phòng, chống dịch, thực hiện của các Cơ quan đơn vị trong toàn Trường.

Căn cứ vào dịch bệnh, Ban chỉ đạo kiểm tra đột xuất kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch cho sinh viên.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN , KGV , ĐƠN VỊ

1. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật

Là cơ quan thường trực của BCD phòng, chống dịch Covid - 19 Nhà trường, có nhiệm vụ: Tiến hành xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid - 19 của Nhà trường phục vụ cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Phối hợp với cơ quan Chính trị tổ chức tuyên truyền các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của chỉ huy các cấp và ngành chuyên môn cấp trên để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, học viên, sinh viên trong Nhà trường, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong phòng, chống dịch Covid - 19.

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo, Ban TM - HC điều động, bố trí lực lượng trực đo thân nhiệt, phun thuốc khử khuẩn hàng ngày tại cổng gác và ở các đơn vị quản lý sinh viên.

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Quân y/CHC, ĐYHDP/CHC, Y tế địa phương hỗ trợ khi có dịch bệnh xảy ra.

Tổ chức khử trùng phương tiện, đo thân nhiệt, khai báo y tế đầy đủ cho sinh viên trước khi vào đơn vị.

Tổ chức tiếp nhận, dự trữ, quản lý, cấp phát đúng nội dung, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, KGV, đơn vị, tránh thất thoát, lãng phí. Nhà trường. Lập dự trù kinh phí mua thuốc, bông băng hóa chất; Hướng dẫn, rà soát, kiện toàn và bồi dưỡng chuyên môn cho các tổ quân y cơ động trong giám sát dịch bệnh, tăng cường khả năng dự phòng lây nhiễm của quân y các cấp.

Chủ động giám sát, kịp thời phát hiện sớm các nguồn lây lan (tiền sử dịch tễ tiếp xúc với các F, đi lại qua các vùng, khu vực bị cách ly, phong tỏa...), các trường hợp có triệu chứng (sốt, ho, khó thở) nghi nhiễm Covid - 19 để tiến hành phân loại, cách ly triệt để, không chế kịp thời không để hình thành ổ dịch. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, không để nhiễm chéo, lây lan từ người bệnh sang lực lượng quân y, phục vụ ... Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, KGV, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; kịp thời xử lý các tình huống về quân y và báo cáo Ban chỉ đạo, Thủ trưởng BGH cùng cơ quan quân y cấp trên theo quy định.

2. Phòng Đào tạo

Quản triệt nghiêm các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và Nhà trường về phòng, chống dịch Covid - 19. Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tăng cường phục vụ khi có yêu cầu của BCD. Phối hợp với Phòng HC - KT cân đối quân số theo đề xuất, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị báo cáo Hiệu trưởng điều động trong phạm vi Nhà trường hoặc đề nghị Quân đoàn tăng cường để bảo đảm đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Phối hợp chặt chẽ với các trường Cao đẳng, Đại học, quân y nhà trường kiểm tra sức khỏe sinh viên trước, trong và trước khi bàn giao trả sinh viên khi bảo đảm không để sinh viên mắc bệnh truyền nhiễm vào đơn vị theo dõi sức khỏe, khai báo y tế trung thực (tiền sử bệnh).

Yêu cầu: - Tiêm đủ liều Vacxin Covid -19 (2-3 mũi có giấy xác nhận) hoặc giấy chứng nhận F0 khỏi bệnh không quá 6 tháng. không mắc bệnh truyền nhiễm và các triệu chứng sốt, ho, khó thở, thực hiện đầy đủ (5K) theo qui định của Bộ y tế.

3. Phòng Chính trị

Quản triệt nghiêm các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và Nhà trường về phòng, chống dịch Covid - 19. Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tăng cường phục vụ khi có yêu cầu của BCD. Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, định hướng thông tin

chính xác, bảo vệ an ninh đối với cơ quan, KGV, đơn vị và các đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ cách ly phòng, chống dịch bệnh.

4. Ban TM - HC

Quán triệt nghiêm các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và Nhà trường về phòng, chống dịch Covid - 19. Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tăng cường phục vụ khi có yêu cầu của BCĐ. Chỉ đạo duy trì việc tuần tra canh gác bảo đảm an toàn Nhà trường, thực hiện tốt việc cách ly, giám sát y tế người nghi bị bệnh.

5. Ban Tài chính

Quán triệt nghiêm các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và Nhà trường Bảo đảm kinh phí về phòng, chống dịch Covid - 19.

6. Các Khoa giáo viên

Quán triệt nghiêm các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và Nhà trường về phòng, chống dịch Covid - 19. Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tăng cường phục vụ khi có yêu cầu của BCĐ.

7. Các Tiểu đoàn

Quán triệt nghiêm các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và Nhà trường về phòng, chống dịch Covid - 19. Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tăng cường phục vụ khi có yêu cầu của BCĐ. Tổ chức vệ sinh doanh trại, nhà bếp, các công trình vệ sinh, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho sinh viên, công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh. Tập trung bồi dưỡng, thống nhất các biện pháp trong quản lý, tiếp tế, phục vụ, thu gom rác thải phòng lây nhiễm chéo, lây nhiễm giữa người bị bệnh và lực lượng phục vụ. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, kê khai y tế, theo dõi giám sát sức khỏe cho sinh viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào kế hoạch-yêu cầu các cơ quan, KGV, đơn vị quán triệt, khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc. Mọi vướng mắc báo cáo ngay cho cơ quan thường trực (Phòng HC- KT) để tổng hợp báo cáo BCĐ phòng, chống dịch Covid - 19 và Thủ trưởng BGH Nhà trường để chỉ đạo, xử lý kịp thời /.

Nơi nhận:

- TT BGH (để chỉ đạo);
- 14 đầu mỗi NT;
- Lưu: VT. QY. S22.



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đại tá Nguyễn Kim Thấu